



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร หาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุน สินเชื่อแก่ สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์,ชีวภาพ,จุลินทรีย์,ปุ๋ยเคมี,ยาปราบศัตรูพืช,พันธุ์พืชและกล้าพันธุ์ไม้ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร เผยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

นายสมชาย ชาบุญรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการ จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตแก่สถาบันเกษตรกร เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการจัดหา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตทางการเกษตร และจัดหาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะ ปุ๋ยซึ่งนับเป็นปัจจัยทางการเกษตร ที่สำคัญต่อการผลิตของเกษตรกร ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายการผลิต

จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2550 ปุ๋ยสูตร 16 - 20 - 0 ราคาขายปลีกประมาณ 9,800 บาท/ตัน ในปี 2551 ราคาประมาณ 16,400 บาท/ตัน หรือเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 67.35 และสูตร 15 - 15 - 15 เพิ่มขึ้นจาก 11,800 บาท /ตัน ในปี 2550 เป็น 19,200 บาท /ตัน ในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 62.71 ยาปราบศัตรูพืช, ปุ๋ยอินทรีย์ และพันธุ์พืช ก็มีแนวโน้มของราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันจากการที่ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรเพราะทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

“การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการ สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรได้มีเงินทุนไปจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์,ชีวภาพ, จุลินทรีย์, ปุ๋ยเคมี, ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช กล้าพันธุ์ไม้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร โดยให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ สถาบัน เกษตร กรวงเงินงบประมาณ 1,012 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,000 ล้านบาท และเป็นเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 12 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ถึง 2556 รวม 5 ปี และจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2551 - กันยายน 2553 ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สถาบันเกษตรกร รวม 4,806 แห่ง แบ่งเป็น 1,442 สหกรณ์ และ 3,364 กลุ่มเกษตรกร ” นายสมชาย ชาบุญรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรใดที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ต้องจัดทำแผนความต้องการปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสมาชิก โดยกรมฯจะให้กู้ยืมเป็นเงินกู้ระยะสั้นเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถ้าหากชำระคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน จะไม่คิดดอกเบี้ย แต่ถ้าชำระคืนเกิน 12 เดือน จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

“ผลประโยชน์ของโครงการที่เกษตรกรจะได้รับนั้น จะทำให้เกษตรกร มีเงินทุนใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิต โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และมีโอกาสใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนลดลง ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น คราวเรือนละ 4,287.31 บาท หรือไร่ละ 277.22 บาท ลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ย คราวเรือนละ 174 บาท หรือไร่ละ 11 บาท เนื่องจากเกษตรกรซื้อปุ๋ยได้ต่ำกว่าราคาตลาด ต้นละประมาณ 250 บาท สถาบันเกษตรกรมีระบบการบริหารเงินในเชิงธุรกิจ” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว.
